
๑ 
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/256๗ 
วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน   พ.ศ. 256๗ 

เวลา ๐๙.30 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

************************* 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับ       ชื่อ      -     สกุล               ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมิตรประชา     ธรรมคง        ประธานสภา อบต.บ่อแก้ว มิตรประชา  ธรรมคง  
2 นายสมหมาย        ศรีสะอาด รองประธานสภา  อบต.บ่อแก้ว สมหมาย     ศรีสะอาด  
3 นายสมศรี            ไชยพรม เลขานุการสภา   อบต.บ่อแก้ว สมศรี         ไชยพรม  
4 นายค าผ่อน          บุญส่ง สมาชิกสภา อบต. บ่อแก้ว  ม.๑ ค าผ่อน      บุญส่ง  
5 นายไพศาล          ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๒ ไพศาล       ศรีสวัสดิ์  
6 นางหนูพวน         งามมาก สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๓ หนูพวน      งามมาก  
7 นายจีระวัฒน์        ศิริชนะ สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๔ จีระวัฒน์     ศิริชนะ  
8 นางสาวทองพูน     ไกรเพชร สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๕ ทองพูน      ไกรเพชร  
9 นางสาววิลัยพรรณ  ปัจเวก สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๖ วิลัยพรรณ   ปัจเวก  
10 นางประสงค์         จูมทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๗ ประสงค์      จูมทอง  
11 นายทองลี            จันดากรณ์ สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๘ ทองลี         จันดากรณ ์  
12 นายบัวลา             ดีเลิศ สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๙ บัวลา         ดีเลิศ  
13 นายทักษิณ           เขมรทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๒ ทักษิณ        เขมรทอง  
14 นายสนิท             เมยแดง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๔ สนิท           เมยแดง  
15 นายอธิรัตน์          โสภา สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๕ อธิรัตน์        โสภา  
16 นายแสงจันทร์       ชิดชม สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๖ แสงจันทร์     ชิดชม  
17 นายวินัย              พัดพรม สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๗ วินัย           พัดพรม  
18 นายบุญลุ            ข้อแก้ว สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๘ บุญลุ         ข้อแก้ว  
๑๙ นายชัยภัทร          มาระโย สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้ว  ม.๑๙ ชัยภัทร       มาระโย  
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มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๒ ท่าน  

ล าดับ       ชื่อ   -   สกุล               ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสมอ             สุทนต์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว เสมอ          สุทนต ์  
2 นายสุนทร            อุดด้วง รองนายก    อบต.บ่อแก้ว สุนทร         อุดด้วง  
3 นายสมาน            ประมาพันธ์ รองนายก    อบต.บ่อแก้ว สมาน        ประมาพันธ์  
๔ นายวีระยุทธ        บุญส่ง เลขานุการนายก อบต.บ่อแก้ว วีระยุทธ     บุญส่ง  
๕ จ่าเอกณัฐพันธ์     นามแก้ว รองปลัด   อบต.บ่อแก้ว ณัฐพันธ์     นามแก้ว  
๖ นายภพสรรค์       รัศมี หัวหน้าส านักปลัด อบต.บ่อแก้ว ภพสรรค์    รัศมี  
๗ นางเพชรไพลิน     โภชนัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพชรไพลิน  โภชนัง  
๘ นายณัฐพล          ประทุมชาติ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ณัฐพล      ประทุมชาติ  
๙ นายศราวุธ           หงษ์ลอย นิติกร   อบต.บ่อแก้ว ศราวุธ       หงษ์ลอย  
๑๐ นางสาวพิริยาพร       มงกุฏจอมศรัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม พิริยาพร มงกุฏจอมศรัย  
๑๑ นางสาวดารุณี     หลอมทอง ผอ. กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ดารุณี       หลอมทอง  
๑๒ นายมนตรี           บุญเย็น ผอ.กองช่าง อบต.บ่อแก้ว มนตรี        บุญเย็น  

                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วมีทั้งหมด 19 ท่าน มาประชุม ๑๙ 
ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๒ ท่าน 

                                         เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วมาครบ องค์ประชุมแล้ว             
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว น าไหว้พระสวดมนต์และกล่าวเปิด
ประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  

เริ่มประชุมเวลา                    ๐๙.30  น 

ระเบียบวาระท่ี  1          เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - แจ้งท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เชิญร่วม 
 (ประธานสภา อบต.)              ท าบุญโครงการเข้าพรรษา ผู้ว่าฯพาท าบุญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ.วัดดวนใหญ่ 

เวลา ๐๖.๓๐น.เป็นต้นไป การแต่งกายชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ โทนสีเหลืองขอแจ้ง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ                                            

ที่ประชุมสภาฯ                       - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว สมัย

วิสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 1/256๗ เมื่อวันที ่๒๓ สิงหาคม  256๗ 
นายมิตรประชา ธรรมคง - ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ท่านใดจะเสนอแก้ไข หรอื 
(ประธานสภา อบต.)               เพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 256๗ เพ่ือให้

ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอให้ยกมือ และพิจารณาไปพร้อมๆกันขอ
เรียนเชิญครบั 

ที่ประชุม                            - ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ 
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นายมิตรประชา ธรมคง            - เมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีท่านใด เสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ในรายงานการประชุม 
(ประธานสภา อบต.)                  สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ผมขอมติที่ประชุมให้ 
                                          รับรองรายงานการประชุมครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ          - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
              สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/256๗ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 256๗   
                                         ด้วยคะแนนเสียง  
                                                             รับรองรายงานการประชุม    1๘ เสยีง  
                                                             ไม่รับรองรายงานการประชุม  –   เสยีง   
                                                             งดออกเสียง                      ๑  เสียง (ประธานสภา อบต.) 
ระเบียบวาระท่ี  3          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                                       ๓.๑ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่อง

การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่๑ พ.ศ.......... ในวาระที่ ๑     
(ขั้นรับหลักการ)                   

นายมิตรประชา ธรรมคง - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ด าเนินการจัดซื้อรถขยะมาก าจัดสิ่ง 
(ประธานสภา อบต.)               ปฏิกูลมูลฝอยในเขตต าบลบ่อแก้ว มีการประชุมประชาคมมาแล้ว เพ่ือรับฟัง

ปัญหาของพ่ีน้องในต าบล ในการจัดการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือมาแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแก้ว เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.......... ในส่วน
ของบัญชีการจัดเก็บ ผมขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้
ชี้แจงในขั้นตอนของการด าเนินงานต่อท่ีประชุมสภาฯครับ 

นายเสมอ สุทนต์                   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ตามท่ีองค์ 
(นายก อบต.)                       การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ด าเนินการประชุมประชาคมมาแล้ว ขอให้ท่าน

นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบรายละเอียด
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยต่อที่ประชุมครับ 

นายศราวุธ หงษ์ลอย              - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนาย 
(นิติกร อบต.)                        ศราวุธ หงษ์ลอย นิติกร อบต.บ่อแก้ว ขอชี้แจง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

พ.ศ......... ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ในการแก้ไขข้อบัญญัติการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต.บ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเป็นข้อบัญญัติที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้มีการตราขึ้นเป็นข้อบัญญัติใช้ในต าบลบ่อแก้วมาแล้ว
ระยะที่นานมาแล้ว ไม่ได้มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตามระเบียบที่ออกมาใหม่เลย       
ดังนั้นจึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของบัญชีค่าจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อาศัย
อ านาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ จึงได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
แก้วที่ได้ตราเป็นข้อบัญญัติไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย วันนี้จึงได้น าเข้าที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
พ.ศ........ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการให้บริการในการจัดการสิ่ง
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ปฏิกูลมลูฝอย   ๑. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินการกิจการโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการรายปี 

1.1  รับท าการเก็บ และ ขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียมฉบับ
ละ ๓,๐๐๐ บาท 

1.2 ๑.๒ รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 
๕,๐๐๐ บาท 

1.3 ๑.๓ รับท าการเก็บ และ ขนมูลฝอยติดเชื้อ อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 
๗,๕๐๐ บาท 

1.4 ๑.๔ รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

                                         ๒. ค่าเก็บและขนส่งมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน 
๒.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร   เดือนละ ๓๐ บาท 
๒.๒ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๖๕บาท  
๒.๓ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตรเดือนละ๑๐๐บาท   
๒.๔ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตรเดือนละ๑๔๕บาท   
๒.๕ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตรแต่ไม่เกิน๑๐๐ ลิตรเดือนละ๑๙๐

บาท  
๒.๖ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น

หน่วยทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ ๔๐ บาท (เศษไม่เกิน 
๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย) 

๒.๗  กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิด
เป็นหน่วยทุกๆ ๕๐๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ ๑,๑๐๐ บาท  
(เศษไม่เกิน ๒๕๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๒๕๐ ลิตร ให้คิด
เป็นหน่วย) 

๒.๘  กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๑ 
ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ ๒.๕๐๐ บาท (เศษไม่เกิน ครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็น
หน่วย) 

๓. ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 
3.1 กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร   ครั้งละ ๑๒๕ บาท 
3.2 กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ ๒๕๐ บาท 
3.3 กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๑ ลูกบาศก์

เมตรในอัตราหน่วยละ หน่วยละ ๑๒๕ บาท (เศษไม่เกิน ครึ่งลูกบาศก์
เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่วย) 

ก็ขอชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯได้ทราบในการแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการให้บริการในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอยครับ ขอบคุณครับ 
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นายมิตรประชา ธรรมคง          - ตามที่ท่านศราวุธ หงษ์ลอย นิติกร อบต.บ่อแก้วได้ชี้แจงรายละเอียดในการ
แก้ไข(ประธานสภา อบต.)          เพ่ิมเติมจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต.บ่อแก้ว พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ทราบแล้ว สมาชิก  
                                         สภาฯท่านใดจะอภิปรายชักถามในที่ประชุม เชิญครับ 
นางสาวดารุณี หลอมทอง        - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉัน น.ส. 
( ผอ.กองคลัง)                     ดารุณี หลอมทอง ผอ.กองคลัง อบต.บ่อแก้ว เรื่องค่าธรรมเนียมที่เราออกมาไม่

เกิน ๒๐ ลิตร หมายความว่า ๒๐ ลิตร เป็นเงินจ านวน ๓๐ บาทต่อเดือน ต่อ
ครั ว เรื อน ส าหรับในการจัด เก็บค่ าธรรมเนี ยมทาง อบต .บ่อแก้วต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องได้ทราบก่อนว่าในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้พ่ีน้อง
จ่ายปีละกี่ครั้ง อาจจะเป็นเดือนละครั้ง หรือปีละสองครั้ง ก็ขึ้นอยู่กับพ่ีน้อง
ประชาชนค่ะ 

                                                  ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้ท าหนังสือไปขอความ
อนุเคราะห์ จากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องการทิ้งขยะมูลฝอย ฝากเรื่องการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ตามที่ได้ออกส ารวจเบื้องต้นกับทางท่านนิติกร ในการจัดเก็บ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยในต าบล จะแบ่งออกเป็นสามสายทางดังนี้ 

                                         สายที่ ๑. วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี จัดเก็บในหมู่ที่ ๑-๒-๓-๕-๙-๑๒-๑๔-และ
หมู่ที ่๑๖ ออกจัดเก็บตั้งแต่ตีห้า ไม่เกินบ่ายโมง แล้วน าไปท้ิง 

                                        สายที่ ๒ วันอังคาร และวันศุกร์ จัดเก็บในหมู่ที่ ๖-๗-๑๐-๑๑-๑๘-และหมู่ที่ ๑๙  
ออกจัดเก็บตั้งแต่ตีห้า ไม่เกินบ่ายโมง แล้วน าไปท้ิง 

                                        สายที่ ๓. วันพุธ และวันเสาร์ จัดเก็บในหมู่ที่ ๔-๘-๑๓-๑๕-และหมู่ที่ ๑๗ ออก
จัดเก็บตั้งแต่ตีห้า ไม่เกินบ่ายโมง แล้วน าไปท้ิง 

                                       ส าหรับรถขยะที่ใช้ในการจัดเก็บนั้นเป็นรถที่ขนาดใหญ่ พอดีถนนภายในหมู่บ้าน
และชุมชนมีปัญหาหลายอย่างเช่น 

                                         - ถนนซอยภายในหมู่บ้านแคบ รถขยะเข้าไม่ถึง 
                                         - สายไฟฟ้าต่ า 
                                         - มีต้นไม้สองข้างถนนท าให้การสัญจรไม่สะดวก 
                                         - เวลารถวิ่งสวนกันในหมู่บ้าน 
                                         นี่เป็นปัญหาในการที่พนักงานที่ออกไปจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอยที่ต้องเจอ ก็ขอ

ฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกหมู่บ้านได้ช่วยดูแลช่วยกันค่ะ  
นายทกัษิณ  เขมรทอง            - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 12)                 ทักษิณ  เขมรทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๒ ผมได้ฟังค าชี้แจงเรื่อง                    

ปัญหาต่างๆ ผมในฐานนะผู้น าหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากพ่ีน้องประชาชนใน
หมู่บ้านเข้ามา ก็คอยสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเบื้องต้นให้พ่ีน้องในชุมชนได้
ทราบ อะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาก็ค่อยๆแก้ไขไป ในการจัดเก็บทุกอย่างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ในอนาคตอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแก้วมีระบบแบบสแกนจ่าย ผมว่าเป็นผลดี ที่พ่ีน้องจะได้สะดวกในการที่ไม่
ต้องเดินทางมาช าระที่ อบต.บ่อแก้ว และเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องออกไปด าเนินการ
จัดเก็บนอกสถานที่ครับ คนเฒ่าคนแก่ก็จะได้ให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ครับ  
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นายมิตรประชา ธรรมคง - ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมในการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ประธานสภา อบต.)               ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.  
                                          ๒๕๕๐ ครั้งที ่๑ พ.ศ........... ในวาระท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ)                    
ที่ประชุม                            - ไมมี่สมาชิกสภาฯท่านใดเสนอ หรือ อภิปราย 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแล้ว ผมจะขอมติในท่ีประชุมในการรับหลักการ 

  (ประธานสภา อบต.)               เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ พ.ศ............. ในวาระที่ ๑     
(ข้ันรับหลักการ)                  

มติที่ประชุมสภาฯ                   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ) ด้วยคะแนนเสียง 

                                          เห็นชอบรับหลักการ     ๑๘ เสียง 
                                                             ไม่เห็นชอบรับหลักการ   –   เสียง 
                                                             งดออกเสียง               1   เสียง (ประธานสภา อบต.) 

                                       ๓.๒ พิจารณาแต่งตั้งคระกรรมการสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการแปรญัตติ
เพื่อพิจารณาแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
แก้ว เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่๑ พ.ศ............ 

นายมิตรประชา ธรรมคง          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
(ประธานสภา อบต.)                ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ และ คณะกรรมการวิสามัญ    
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน แต่ ไม่เกินเจ็ดคน ดังนั้นผมขอให้ที่ประชุมสภาฯได้เสนอผู้ที่สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเท่าใด เพ่ือนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายทักษิณ  เขมรทอง            - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 12)                 ทักษิณ  เขมรทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๒ ผมขอเสนอผู้ที่จะเป็น

คณะกรรมแปรญัตติจ านวน ๓ ท่านครับ 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - ที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาฯท่านใด เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.)     
ที่ประชุม                            - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอ่างอ่ืน 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมก็จะขอมติในท่ี 
(ประธานสภา อบต.)               ประชุม ให้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ ท่านครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ                   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ ท่าน 
                                         ด้วยคะแนนเสียง 
                     เห็นชอบ     ๑๘ เสียง 
                                                             ไม่เห็นชอบ  –   เสียง 
                                                             งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภา อบต.) 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - ผมก็จะชี้แจงในการเลือกสมาชิกสภาฯผู้ที่เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
(ประธานสภา อบต.)               หรือ คณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ ให้เลือกตามข้อ ๑๒   และข้อ ๘ วรรค ๑ 

ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๘ วรรค ๑ ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้
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เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ค าเสนอนั้นต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน และ
ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้น ผมขอให้ที่ประชุมได้เสนอ
สมาชิกสภาฯจ านวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครับ 

(๑) นายวินัย      พัดพรม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗  เสนอ  
นายทักษิณ    เขมรทอง                  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ 
 มีผู้รับรอง๑. นายค าผ่อน   บุญส่ง      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
             ๒. นายแสงจันทร์ ชิดชม     สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่๑๖ 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบ ๑๘  เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง(ประธานสภา อบต.) 
(๒) นายทักษิณ  เขมรทอง                    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ เสนอ 

นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์                     สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๒ 
มีผู้รับรอง๑. นายสนิท   เมยแดง        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๔ 
           ๒. นายบุญลุ    ข้อแก้ว        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๘ 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบ ๑๘  เสียง ไม่เห็นชอบ  - เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง(ประธานสภา อบต.) 
(๓) นายชัยภัทร มาระโย                      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๙ เสนอ 

นายบัวลา   ดีเลิศ                         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๙   
มีผู้รับรอง ๑.นายทักษิณ  เขมรทอง    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๒ 
            ๒.นายวินัย      พัดพรม      สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๗ 

มติที่ประชุม                       เห็นชอบ ๑๘  เสียง ไม่เห็นชอบ -  เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง(ประธานสภา อบต.) 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือพิจารณาแปรญัตติ  
(ประธานสภา อบต.)               แก้ไขเพ่ิมเติมข้อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที๑่ พ.ศ........... จ านวน ๓ ท่านดังนี ้
                                       ๑. นายทักษิณ    เขมรทอง                  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒ 
                                         ๒. นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์                     สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๒ 
                                         ๓. นายบัวลา   ดีเลิศ                         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๙   
ที่ประชุม                             - รับทราบ 
                                       ๓.๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งท่ี ๑ พ.ศ............ 

นายมิตรประชา ธรรมคง          - ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบในวาระนี้ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอค าแปร 
(ประธานสภา อบต.)              ญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ ในการเพ่ิมเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

แก้ว เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ พ.ศ..........เรื่องบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ............ การเสนอค าแปรญัตติก็เหมือนการเสนอค า
แปรญัตติเรื่องงบข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปี จะกระท าได้โดยการปรับ
ลดงบประมาณไม่สามารถแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณได้ ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก
สภาฯทุกท่านได้ทราบเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอค าแปรญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายสนิท เมยแดง                  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 1๔ )               สนิท เมยแดง  สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๔ ผมว่าในหมู่บ้านเราอาจไม่

เข้าใจค าว่าเป็นลิตร ที่เราไประชาคมมติเห็นชอบให้จัดเก็บครัวเรือนละ ๓๐ บาท 
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บางครัวเรือนอาจมีขยะมูลฝอยมากกว่า ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร หรือ
มากกว่านั้นบางครัวเรือน ชาวบ้านอาจไม่เข้าใจ อาจให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้พ่ี
น้องชาวบ้านได้ทราบด้วย มิเช่นนั้นจะมีปัญหาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมครับ 

นายทักษิณ  เขมรทอง            - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 12)                 ทักษิณ  เขมรทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๒ ผมก็มีข้อสงสัยเหมือนกับ

ท่านสนิท เมยแดง ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ผมไม่รู้ว่าการเก็บขยะมูลฝอยถ้าออก
เก็บทุกวันปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละครัวเรือนปริมาณขยะก็จะไม่เกิน ๒๐ ลิตร   
พ่ีน้องจะได้เสียค่าธรรมเนียมครัวเรือนละ ๓๐ บาทต่อเดือนครับ 

นายมิตรประชา ธรรมคง          - เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภา อบต.)       
นายเสมอ สุทนต์                   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ขอตอบ  
(นายก อบต.)                      ข้อชักถามท่านสมาชิกที่ได้อภิปราย ท่านทักษิณ เขมรทอง ขออนุญาตที่เอ่ยนาม

เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ประชุมประชาคมมาแล้ว เก็บค่าธรรมเนียม
ครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐ บาทต่อเดือนหรือต่อครัวเรือนที่แจ้งความประสงค์ขอใช้
ถังขยะมูลฝอย ส่วนที่เกินในกรณีที่ครัวเรือนมีกิจกรรมงานต่างๆภายในหมู่บ้าน
กรณีที่ปริมาณขยะมูลฝอยเกิน ๕๐๐ ลิตร ที่ประชุมประชาคมให้ เก็บ
ค่าธรรมเนียม ครั้งละ ๑๒๕ บาท ต่อหนึ่งกิจกรรม ส าหรับพ่ีน้องที่ไม่มีงานต่างๆก็
เสียค่าธรรมเนียมตามปกติครับ ส่วนพ่ีน้องประชาชนจะให้เจ้าหน้าที่เก็บเป็นราย
เดือนหรือรายปีนั้น เป็นอีกเรื่องต้องมีการประชุมชี้แจ้งให้พ่ีน้องได้ราบอีกครั้งครับ 
ผมว่าการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้ประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้าน
และ ระดับต าบลมาแล้วในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่ ง
ปฏิกูลครัวเรือนละ ๓๐ บาท และการเก็บค่าธรรมเนียมในครัวเรือนที่มีกิจกรรม
งานต่างๆที่มีปริมาณขยะเกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ ๑๒๕ บาท ผมว่าไม่แพงและเก็บ
ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้ก าหนดไว้
ครับ ขอบคุณครับ 

นายค าผ่อน บุญส่ง                - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 1)                  ค าผ่อน บุญส่ง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑ ผมขอเสนอตามร่างเดิมที่

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้เสนอให้ที่ประชุมได้ทราบ คือเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยครัวเรือนละ ๓๐ บาทต่อเดือน และ ครัวเรือนที่มีกิจกรรมงานต่างๆที่สิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอยมีจ านวนมาก ครัวเรือนละ ๑๒๕ บาท ผมเห็นด้วยครับ 

นายมิตรประชา ธรรมคง          - ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย หรือ เสนอค าแปรญัตติอีก เชิญครับ 
(ประธานสภา อบต.)  
นายสนิท เมยแดง                  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 1๔ )               สนิท เมยแดง  สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๔ ผมขอเสนอปิดการอภิปราย

แปรญัตติต่อท่ีประชุมครับ 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย หรือ เสนอค าแปรญัตติ เพ่ิมเติมอีกไหม 
(ประธานสภา อบต.)               มีท่านสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๔ เสนอขอปิดการอภิปราย มีท่าน

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมก็จะขอมติในที่
ประชุมให้มีมติปิดการอภิปรายการแปรญัตติ ผมขอมติครับ 
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มติที่ประชุมสภาฯ                  - มติที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบปิดการอภิปรายแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง 
                                                           เห็นควรปิดการแปรญัตต ิ      ๑๘ เสียง  
                                                             ไม่เห็นควรควรปิดการแปรญัตติ –   เสียง    
                                                             งดออกเสียง                        1   เสียง (ประธานสภา อบต.) 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - ท่านสมาชิกสภาฯได้มีมติปิดการอภิปราย ต่อที่ประชุมแล้ว ผมก็จะขอมติในที่ 
(ประธานสภา อบต.)               ประชุม ให้มีมติในเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครัง้ที ่๑ พ.ศ........ 

ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ                 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
พ.ศ................  ด้วยคะแนนเสียง 

                                          เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม ๑๘ เสียง  
                                                             ไม่เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม –   เสียง    
                                                             งดออกเสียง                   1   เสียง (ประธานสภา อบต.) 
                                        ๓.๔  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่อง

การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที๑่ พ.ศ.............วาระท่ี ๓(ลงมติ) 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - ในวาระนี้ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ให้ 
(ประธานสภา อบต.) ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการ

ก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ พ.ศ..........  ไม่มีการอภิปรายในร่าง
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ พ.ศ............ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว อ าเภอวังหิน  
จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้   

                                       ๑. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินการกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการรายปี 

                                         ๑.๑ รับท าการเก็บ และ ขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ  
                                                  ๓,๐๐๐ บาท 
                                           ๑.๒ รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยทั่วไป อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 
                                                 ๕,๐๐๐ บาท 
                                           ๑.๓ รับท าการเก็บ และ ขนมูลฝอยติดเชื้อ อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 
                                                 ๗,๕๐๐ บาท 
                                           ๑.๔ รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 
                                                ๑๐,๐๐๐ บาท 
                                         ๒. ค่าเก็บและขนส่งมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน 
                                         ๒.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                   เดือนละ ๓๐ บาท 
                                           ๒.๒ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๖๕บาท  

๒.๓ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตรเดือนละ๑๐๐บาท   
๒.๔ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตรเดือนละ๑๔๕บาท   
๒.๕กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตรแต่ไม่เกิน๑๐๐ ลิตรเดือนละ๑๙๐บาท  
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๒.๖ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น
หน่วยทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ ๔๐ บาท (เศษไม่เกิน ๑๐ 
ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย) 
๒.๗  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิด 
เป็นหน่วยทุกๆ ๕๐๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ ๑,๑๐๐ บาท  (เศษไม่
เกิน ๒๕๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๒๕๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย) 
๒.๘  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ ๑ 
ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ ๒.๕๐๐ บาท (เศษไม่เกิน ครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่วย) 
๓. ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 

  ๓.๑ กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร   ครั้งละ ๑๒๕ บาท 
  ๓.๒ กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ ๒๕๐ บาท 
  ๓.๓ กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ๑ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ หน่วยละ ๑๒๕ บาท (เศษไม่เกิน ครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่วย) 
ผมขอมติในที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.......... องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแก้ว อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยคะแนนเสียง 

                                                   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ    18 เสียง 
                                                             ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  –  เสียง 
                                          งดออกเสียง                          1  เสียง (ประธานสภา อบต.) 
นายมิตรประชา ธรรมคง         - เมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบทั้งสามวาระแล้วครับ ผมก็จะขอให้ท่านเลขานุการสภา  
(ประธานสภา อบต.) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้บันทึกรายงานการประชุม เสนอท่านนายก

และท่าน นายกจะได้เสนอต่อท่านนายอ าเภอวังหิน เพ่ืออนุมัติและท่านนายกจะได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ครั้งที ่๑พ.ศ........... องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วอ าเภอวังหิน  
จังหวัดศรีสะเกษ ตามระเบียบต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องอ่ืนๆ 
นายทักษิณ  เขมรทอง            - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 12)                 ทักษิณ  เขมรทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๒ วาระเรื่องอ่ืนๆ เรื่องการ 
 ที่สมาชิกสภาฯแต่ละหมู่บ้านคงไม่พ้นที่พ่ีน้องในหมู่บ้านได้ถามเรื่องการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย ว่าเมื่อไหร่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วจะได้ด าเนินการออก
จัดเก็บขยะมูลฝอยในต าบลสักที ส าหรับเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย ที่ยัง
ด าเนินการไม่เรียบร้อยขอให้ทาง อบต.บ่อแก้วได้เร่งรีบด าเนินการเพ่ือจัดการเก็บ
ขยะมูลฝอยให้พี่น้องประชาชนครับ 

นายมิตรประชา ธรรมคง          - เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภา อบต.)       
 



๑๑ 
 

 

 
นายเสมอ สุทนต์                   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ เรื่องถัง 
(นายก อบต.)                       ขยะมูลฝอย ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ด าเนินการจัดซื้อถังขยะ

มาแล้ว ตอนนี้รอหนังสือจากเทศบาลเมืองสรีสะเกษ เรื่องการขอทิ้งขยะ 
                                              ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ดูแลแก้ไขให้พ่ีน้องประชาชนในเรื่องถนน

ตามเส้นทางเพ่ือแก้ไขให้พี่น้องประชาชน และก ากับดูแลตรวจสอบผุ้ประกอบการ
เหมือนท่าน ส.อบต.บัวลา ดีเลิศ และ ส.อบต.ค าผ่อน บุญส่งขออนุญาตที่เอ่ยนาม 
สองท่านนี้ท างานตรวจสอบการท างานของผู้ประกอบการที่มาก่อสร้างถนนใน
ต าบล และ ในหมู่บ้านได้ดีมากครับ 

                                            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้รับเงิน
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มี ๓ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๘๔,๘๐๐บาท 
มีโครงการที่หมู่ที่  ๑ บ้านหนองไผ่ ถนน คสล. หมู่ที่  ๘ บ้านโคกสมบูรณ์ 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  ๑๓ ถนน คสล. เพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนในต าบล ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

นางสาวดารุณี หลอมทอง        - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉัน น.ส. 
( ผอ.กองคลัง)                     ดารุณี หลอมทอง ผอ.กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ตามที่ท่านนายก อบต.บ่อแก้วได้

อภิปรายชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มี ๓ 
โครงการ ตอนนี้ทางกองช่างได้ด าเนินการออกส ารวจแล้วหรือยัง ส่วน
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ถ้าได้รับเงินจัดสรรมาก็สามารถจะได้
ด าเนินการได้เลย ซึ่งทางกองช่างได้รายงานมาว่าสถานที่พร้อมในการด าเนินการ
เป็นที่สาธารณะประโยชน์ จะมีอยู่ที่หมู่ที่ ๑ เป็นถนน คสล.มีเสาไฟฟ้าอยู่ในเขต
ถนนที่จะด าเนินการ หมู่ที่ ๑๗ เสาไฟฟ้าห่างจากถนน กลัวพ่ีน้องล้ าเขตเข้ามา
ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องได้ทราบ ว่าเสาไฟฟ้าอยู่ตรงไหนที่สาธารณะอยู่
ตรงนั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายณัฐพล ประทุมชาติ          - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนาย 
( นักป้องกันสาธารณภัย)          ณัฐพล ประทุมชาติ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ่อแก้ว ด้วยงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ด าเนินการติดตั้งถังดับเพลิง ประจ าหมู่บ้านทั้ง 
๑๙ หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แจ้งในที่ประชุมสภาฯ ขอความ
อนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาฯประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ได้ทราบถึงบริเวณที่ตั้งจุดถังดับเพลิงให้ทราบด้วย หากเกิดเหตุจะได้ใช้ถังดับเพลิง
ระงับเหตุในเบื้องต้นได้ ก่อนที่หน่วยงานของทางราชการออกไปในการสนับสนุน
ในงานระงับเหตุอัคคีภัยได้ครับ ทางงานป้องกันฯมีแผนในการออกตรวจสอบถัง
ดับเพลิงประจ าทุกๆเดือน ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯได้ทราบครับ 

นายสนิท เมยแดง                  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 1๔ )               สนิท เมยแดง  สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๔ ขอแจ้งเพ่ิมเติมเรื่องขยะมูล

ฝอย หมู่ที่ ๑๔ มีอยู่ทั้งหมด ๔๗ ครัวเรือน บางครัวเรือนมีบ้านเลขที่แต่ไม่มี
สมาชิกในครัวเรือนอยู่เพราะเขาอยู่ที่ตัวเมืองศรีสะเกษ ทาง ผู้ใหญ่บ้านก็ได้คัดชื่อ
ผู้รับถังขยะออกท่ีมีครัวเรือนแต่ไมม่ีผู้อยู่อาศัยจริงแค่ ๓๘ ครัวเรือนครับ 

 



๑๒ 
 

 

 
นางสาวดารุณี หลอมทอง        - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉัน น.ส. 
( ผอ.กองคลัง)                      ดารุณี หลอมทอง ผอ.กองคลัง อบต.บ่อแก้ว ด้วยวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้ไปศึกษาดู

งานโครงการผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ า ฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านด้วยในที่
มีแหล่งน้ า เช่น ในพ้ืนที่มีการขุดบ่อน้ า  สระน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง หรืออ่าง
เก็บน้ าสาธารณะประโยชน์ ให้ท่านจัดหาอุปกรณ์ซึ่งสามารถ ให้การช่วยชีวิตผู้ที่
ตกน้ าได้อาจจะมีห่วงยางไว้ในสระน้ า หนองน้ า หรือมีที่ให้ผู้ตกน้ าได้เกาะไว้ ก็ขอ
แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯในที่ประชุมได้ทราบค่ะ ปีนี้ทาง อบต.บ่อแก้ว เราส่งเข้า
ประกวดในเรื่องนี้ค่ะ 

นายค าผ่อน บุญส่ง                - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 1)                  ค าผ่อน บุญส่ง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑ ผมขออภิปรายเรื่องถังขยะมูล

ฝอยครับ ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้จะได้ถังขยะ แต่ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนขอใช้จะไม่ได้ถัง
ขยะใช่ไหมครับ แต่ถ้าครัวเรือนนั้นมีถังขยะทาง อบต. จะจัดเก็บให้เขาไหมครับ
เพราะเขาไม่ลงทะเบียนใช้ถังขยะแต่มีถังขยะครับ 

                                            เรื่องความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในหมู่บ้านหนองไผ่ ตรงสามแยก
หนองไผ่ เวลาฝนตกทีไรมีน้ าท่วมขังตลอด ท่านคณะผู้บริหารได้รับปากแล้วนะ
ครับวันไหนจะด าเนินการให้ครับ ขอบคุณครับ 

นายทักษิณ  เขมรทอง            - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 12)                 ทักษิณ  เขมรทอง สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๒ ตามที่ท่านดารุณี หลอม

ทอง (ผอ.กองคลัง) ได้อภิปรายในเรื่องน้ า ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ผมเห็นสายทางที่
มีคลองส่งน้ าคือคลองอิสานเขียวบ้านนิคมซอย ๓ ก็มีความอันตราย ถ้าเวลาเด็ก
ขับข่ีรถจักรยานหยอกล้อกันตกลงในคลอง ผมกลัวเด็กพัดตกลงในคลองครับ 

นายสุนทร อุดด้วง                 - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(รองนายก อบต.)                   สุนทร อุดด้วง รองนายก.อบต. บ่อแก้ว ในวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ ตามที่ท่าน

สมาชิกสภาฯ ได้ประชุมในเรื่องสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ใช้เวลาในการพิจารณาน้อยมาก 
ซึ่งตรงนี้เป็นผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในต าบลครับ เช่นการเก็บค่าขยะมูล
ฝอยหนึ่งปี ๓๖๕ วันหรือราย ๖ เดือน ๓ เดือน  ๑ เดือน โดยเฉพาะปริมาณขยะ
มูลฝอยแต่ละหมู่บ้านเมื่อมีถังขยะมาแล้ว ๖๐๐ ถัง คนขอใช้ ๗๗๐ ถัง ถ้าไม่ครบ
ทุกหมู่บ้านก็จะมีปัญหา อีกอย่างชุมชนหมู่บ้านเรามีซอยเล็กๆมากหลายหมู่บ้าน 
เช่น บ้านสร้างสะแบงซอยอยู่ไกล เป็นสิ่งที่ต้องหาทางแก้ไขร่วมกันในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในชุมชนครับ ขยะมูลฝอยมีอยู่ ๓ ประเภท มีขยะติดเชื้อ ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไป  

                                       - ขยะติดเชื้อ เราต้องคัดแยกออก เช่น เข็มฉีดยาต่างๆเป็นต้น 
                                       - ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และซากผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
                                       - ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก เป็นต้น 
                                       เราต้องช่วยกันก าจัดขยะให้ถูกวิธี โดยท่านสมาชิกต้องแจ้งให้ท่านพ่ีน้องในชุมชน

ได้ทราบว่าขยะ ขยะส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพ่ีน้อง
ประชาชนในต าบลบ่อแก้วครับ ขอบคุณครับ 



๑๓ 
 

 

                                         - ที่ผ่านมาท่านพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้มามอบตราตั้งวัด
บ้านโคกสมบูรณ์ โดยมีท่านประธานสภาฯ  ท่านรองนายกสมาน ท่านสมาชิก
สภาฯหลายๆหมู่บ้านได้มาร่วมงานในวันนั้น และได้กราบท่านเจ้าคณะจังหวัดศรี
สะเกษ ฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ เชิญร่วม
ท าบุญสังฆทานวัดบ้านโคกสมบูรณ์ ขอบคุณครับ 

นายวินัย  พัดพรม                  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 1๗)                 วินัย พัดพรม สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๗ เรื่องถนนพังทรุด ตรงหน้า

บ้านนางสมคิด ข้างล่างถนนเป็นโพรง ท าให้ถนนทรุดลง ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
ส ารวจและแก้ไขด้วยครับ ผมได้คุยกับเจ้าของบ้านว่าจะเอาเข้าที่ประชุมของ
หมู่บ้านอยู่ครับ ฝากท่านนายกฯได้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ 

                                             เรื่องถนนภายในหมู่บ้านมีน้ าท่วมขัง เพราะถนนเป็นแอ่งอยากให้แก้ไขให้
ด้วยครับเพราะมีน้ าท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธของยุง ขอบคุณครับ 

นายมิตรประชา ธรรมคง          - เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ชี้แจงครับ 
(ประธานสภา อบต.)       
นายเสมอ สุทนต์                   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ในส่วน 
(นายก อบต.)                       ของหมู่ที่ ๑๗ ที่เป็นโพลงข้างล่างนั้น เพราะพ่ีน้องไถนาเซาะเข้าไปใกล้ถนน

คอนกรีตมาก ท าให้มีน้ าไหลเซาะเข้าไป ฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบ
ด้วย ที่มีน้ าท่วมขังจะให้กองช่างไปแก้ไขให้ครับ สาเหตุก็คือการถมที่ภายใน
หมู่บ้านการที่ถมที่ดินต่อไปต้องไม่ถมใกล้ที่มีการระบายน้ าครับ 

                                              ในช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนใน
ต าบลต้องมีงบประมาณ ถ้างบประมาณไม่มีก็ต้องจ่ายเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความ
เดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ 

นางพิริยาพร มงกฎุจอมศรัย     - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ดิฉันนาง 
(ผอ.กองสวัดิการสังคม)           พิริยาพร มงกุฎจอมศรัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.บ่อแก้ว กองสวัสดิการได้

ดูแลเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในส่วนของผู้พิการที่บัตรหมดอายุ
หรือว่าจะด าเนินการออกบัตรครั้งแรกก็ให้มาติดต่อที่กองสวัสดิการได้เลย 
โดยเฉพาะการต่อบัตรผู้พิการ ก็ให้เตรียมส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้พิการ และ ของผู้ที่ดูแล ให้มาติดต่อที่ อบต. ส่วนรูปถ่าน อบต.
เรามีบริการถ่ายรูปให้ฟรี เพราะมีเครื่องปริ้นสีเรามีบริการความสะดวกให้พ่ีน้องผู้
พิการที่จะมาท าบัตรผู้พิการค่ะ ทางกองสวัสดิการจะน าส่งเรื่องไปท าบัตรที่พัฒนา
สังคมความมั่นคงของมนุษย์ ที่จังหวัด และจะได้น ากลับมาให้ผู้พิการ  ในกรณีที่ผู้
ที่บัตรหาย ไม่ต้องไปแจ้งความที่ไหนนะค่ะ ให้มาติดต่อที่กองสวัสดิการ อบต.บ่อ
แก้ว ได้เลยเตรียมแค่เอกสารส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน และ 
ส าเนาผู้ดูแล ก็แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายสนิท เมยแดง                  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ผมนาย  
(ส.อบต. หมู่ที่ 1๔ )                สนิท เมยแดง  สมาชิกสภา.อบต. บ่อแก้วหมู่ที่ ๑๔ เรื่องเด็กจมน้ าเพราะทางเข้า

หน้าบ้าน ซอยหน้าบ้านมีสระน้ าข้างถนนคอนกรีต อยากให้หาไม้หรือที่ก้ันกลัวมีผู้
คนขับขี่รถสัญจรไป - มา ตกลงในสระน้ าครับ  ขอที่กั้นไม้ยาวเป็นแนวเพ่ือให้
ทราบว่าตรงนี้เป็นที่อันตรายครับ ขอบคุณครับ 



๑๔ 
 

 

นายมิตรประชา ธรรมคง          - ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอ 
(ประธานสภา อบต.)                เพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆอีกเชิญครับ 
ที่ประชุม                            - ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดผู้อภิปราย 
นายมิตรประชา ธรรมคง          - เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม  
(ประธานสภา อบต.)                ผมก็จะขอปิดการประชุม  เนื่องจากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายครับ 
                                               เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว มีการปิดการประชุมแล้ว 

ก็ขอให้ทา่นสมาชิกสภาฯในประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วทุกท่าน
ได้รับทราบว่ามีการปิดการประชุมสภาฯ ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้วทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน  

                                         ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบ ในระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ มี
ก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗  ในระหว่างวันที่ ๑๕-  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแก้วทุกท่านได้ทราบ ผมขอปิดการประชุมครับ 

ที่ประชุมสภาฯ                      - ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วรับทราบ 
ปิดการประชุม                      - เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
 
  
 
 

                                                                   ลงชื่อ  มิตรประชา   ธรรมคง  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                       (นายมิตรประชา  ธรรมคง) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 

 

                                                     ลงชื่อ สมศรี  ไชยพรม   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                      (นายสมศรี  ไชยพรม) 
          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

                                   ลงชื่อ   ค าผ่อน   บุญส่ง   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                       (นายค าผ่อน  บุญส่ง) 
                                       ประธาน/กรรมการ 
\ 
 
 
 
 

          ลงชื่อ  ทักษิณ   เขมรทอง  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (นายทักษิณ  เขมรทอง) 
                                            กรรมการ 
 
 
 
 

                                 ลงชื่อ  จีระวัฒน์   ศิริชนะ  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                        (นายจีระวัฒน์  ศิริชนะ) 
                                      กรรมการ 
 
 
 
 
 

                                ลงชื่อ  ชัยภัทร  มาระโย  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายชัยภัทร   มาระโย) 
                                               กรรมการและเลขานุการ 

 


